

Triệu Phong, ngày 12 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024
(Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa VI)

Năm 2024, bối cảnh tình hình kinh tế trong tỉnh, trong huyện mặc dù có phát triển nhưng còn chậm; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; trong đó, khó khăn, thách thức nhiều hơn là thuận lợi. Tiềm lực nội tại của nền kinh tế còn khiêm tốn; thị trường bất động sản phục hồi chậm; doanh nghiệp chủ yếu vừa và nhỏ, sức cạnh tranh yếu; sức mua trên địa bàn giảm mạnh; nhu cầu đầu tư cho phát triển lớn nhưng nguồn lực còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến sự phát triển và đời sống của Nhân dân.

Tình hình tư tưởng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trong huyện cơ bản ổn định. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới; hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị¹ của quê hương, đất nước, của các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, Nhân dân và cử tri vẫn còn băn khoăn về những tác động do diễn biến phức tạp, khó lường cả về kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là tình trạng bất ổn chính trị, an ninh tại một số quốc gia, khu vực... ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế - xã hội của đất nước. Trong tỉnh, trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn những hạn chế nhất định; công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện tuy đã rất nỗ lực tập trung chỉ đạo nhưng vẫn gặp nhiều điểm vướng mắc, khó khăn dẫn đến công trình chậm tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây, đường Hùng Vương nối dài, đường nối Cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và một số dự án quan trọng khác; tai nạn giao thông, tội phạm ma túy và sử dụng công nghệ cao... có chiều hướng gia tăng; giá cả nông sản không ổn định, giá vật tư đầu vào tăng cao, dịch bệnh gia tăng, các liên kết sản xuất chưa bền vững... ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của Nhân dân.

¹ Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn 2024; 117 ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4); 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), 52 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong (29/4); 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Lễ hội VI Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị năm 2024; 35 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Trị (1/7/1989-1/7/2024); chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.... Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáu tháng đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, chương trình phối hợp thống nhất hành động, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền như sau:

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chung của huyện nhà, trong 6 tháng đầu năm, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã chủ động hiệp thương và triển khai kịp thời, có kết quả khá tốt các chương trình phối hợp và thống nhất hành động. MTTQ các cấp phát huy vai trò chủ trì, phối hợp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, trọng tâm là tập trung tuyên truyền, tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện khu dân cư và đa số người dân tham gia; MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp xây dựng 06 phóng sự trên sóng PT-TH tỉnh, tham gia 05 bài viết và nhiều tin hoạt động trên Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt, Bản tin công tác Mặt trận tỉnh, Trang Thông tin điện tử huyện và đăng tải hơn 100 status kèm hình ảnh hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản hướng dẫn, Luật Hòa giải cơ sở cho cán bộ MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân.

Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và tổ chức phát động “Chinh trang nông thôn mới” tại các khu dân cư trên địa bàn huyện; trong đó, xã Triệu Thuận được chọn tổ chức phát động điểm vào ngày 04/6/2024 với quy mô cấp xã và mang lại kết quả thiết thực, có tính tuyên truyền mạnh mẽ trong các khu dân cư trên địa bàn huyện.

Hoàn thành tốt việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới với tỷ lệ hài lòng rất cao (99,48%).

Tham gia phối hợp vận động Nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, lấy ý kiến của người dân tại các xã Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Sơn.

MTTQ các cấp trong huyện đã vận động Quỹ “Vi người nghèo” 456 triệu đồng; cùng với nguồn kinh phí được phân bổ từ Mặt trận cấp trên đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 16 nhà Đại đoàn kết trị giá 960 triệu đồng; hưởng ứng Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và chăm lo Tết cho người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động, phong trào phục vụ Nhân dân đón Tết. Tiếp nhận và phân bổ các nguồn kinh phí hỗ trợ tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với 2.163 suất quà, trị giá 1.387.200.000 đồng; cấp xã tiếp nhận, phân bổ và tổ chức trao tặng 4.221 suất quà, trị giá 1.860.700.000 đồng. Các tổ chức thành viên triển khai các hoạt động an

sinh xã hội với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng².

Nhân các dịp Lễ, Tết, Lễ trọng của tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức các đoàn tiếp xúc, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đồng bào các tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn; động viên các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân, tín hữu đoàn kết, tích cực, phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Hoạt động tiếp xúc cử tri; giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền cùng cấp, chủ trì tổ chức 280³ hội nghị đề đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri theo quy định của pháp luật; tham gia tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Qua đó, nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của các tầng lớp Nhân dân phản ánh kịp thời đến các cơ quan Đảng, Nhà nước bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, Mặt trận cấp cơ sở lồng ghép, phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hoà giải. Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện đã tiến hành hòa giải 08 vụ việc, hòa giải thành 05 vụ việc, đạt 62,5%.

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp được triển khai thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra, đi vào nền nếp, có chất lượng; tập trung giám sát những vấn đề Nhân dân đang quan tâm; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với các đoàn thể CT-XH cùng cấp chủ trì tổ chức 45 hoạt động giám sát, phối hợp tham gia 17 hoạt động giám sát với các cơ quan hữu quan⁴.

Hoạt động phản biện xã hội ngày càng chủ động, thiết thực và hiệu quả; MTTQ các cấp chủ trì tổ chức phản biện xã hội, góp ý đối với 03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, các chương trình, đề án, kế hoạch của trung ương và địa phương; triển khai lấy ý kiến và tham gia vào 10 Dự thảo Luật⁵, 06 dự thảo văn bản QPPL, 01 Dự thảo Thông tri hướng dẫn⁶, tham dự 01 Hội nghị thảo về “Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội” tại tỉnh. Các ý kiến tham gia góp ý của Mặt trận các cấp đều được đánh giá cao, đã có nhiều ý kiến quan trọng đề xuất với tỉnh và Trung ương kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung quan trọng vào các dự thảo cho phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời đã phát huy dân chủ trong việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

² Tiêu biểu: Hội NKT, nạn nhân Dacam/dioxin và BTXH đã vận động 1,716 tỷ đồng, trao tặng 3.450 suất quà, xây mới và sửa chữa 07 nhà Tình tương và nhiều hỗ trợ khác. Hội Chữ thập đỏ tổ chức CVD “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” vận động trợ giúp 18 địa chỉ, tổng giá trị hơn mỗi địa chỉ từ 150 – 500 ngàn đồng/tháng; Vận động gần 310,7 triệu đồng, trợ giúp cho gần 667 lượt đối tượng.

³ 02 Hội nghị TXCT đại biểu Quốc hội và 278 hội nghị TXCT đại biểu HĐND các cấp.

⁴ Giám sát chuyên đề theo QĐ 217-QĐ/TW 02 cuộc; giám sát phối hợp với Thường trực HĐND, các ngành chức năng 43 cuộc.

⁵ Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Phòng không Nhân dân; Luật Phòng chống mua bán người; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng chống mua bán người; Luật hóa chất; Luật điện lực; Luật việc làm; Luật Khoáng sản - địa chất.

⁶ Thông tri Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ.

3. Kết quả công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

6 tháng đầu năm 2024, Mặt trận các cấp đã tập trung triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận các cấp trong huyện tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trên cơ sở các Hướng dẫn, Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản đề lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương; chủ động xây dựng sớm kế hoạch cụ thể để triển khai, hướng dẫn Mặt trận cấp dưới thực hiện; thành lập các Tiểu ban Đại hội và chọn đơn vị để tổ chức Đại hội điểm ở từng cấp để rút kinh nghiệm.

Đến 10/5/2024, 100% xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội cấp xã và ngày 27/6/2024 đã hoàn thành tốt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Nhìn chung, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029 được chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện; đề án nhân sự; đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Quá trình điều hành Đại hội nghiêm túc, đảm bảo chương trình, thời gian quy định.

Sáu tháng đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân làm trọng tâm. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân được thực hiện thường xuyên, chủ động qua nhiều kênh thông tin, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thực hiện hiệu quả thực hành dân chủ trực tiếp ở cơ sở nhằm phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua tạo được hiệu ứng lan tỏa, khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo và chung sức của cả cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực trong giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

4. Kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiến nghị HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

- Đến nay, huyện Triệu Phong đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và đã hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Từ đầu năm 2024 đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBMT cấp cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên phát động chỉnh trang nông thôn mới. Vì vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường chỉ đạo, tích cực phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động. Để nhằm phát huy tốt nội lực trong nhân dân, chỉnh trang đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch,

đẹp; làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị thực sự khởi sắc và được duy trì thường xuyên; góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao và các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, xứng tầm vị trí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất; nhất là việc bổ sung quy hoạch, việc đo đạc, lập hồ sơ cấp mới và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng nhiều năm không giải quyết như cử tri các xã đã nhiều lần có ý kiến.

- Quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan, chính quyền các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đối với các hộ bị ảnh hưởng phải di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện đảm bảo đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thuận lợi cho Nhân dân trong ổn định sản xuất, sinh hoạt.

- Đề nghị tiếp tục quan tâm việc sắp xếp, bố trí phù hợp đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025 đối với các xã Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Sơn trong thời gian tới.

- Hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều công trình, dự án đường giao thông thi công chưa hoàn thành với nhiều lý do. Tuy nhiên, đối với đường nối Cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn có 02 điểm đầu nối (*điểm đầu Cầu An Mô và điểm đầu nối với Quốc lộ 49C*) đang thi công dở dang nhiều năm, tạo ra những hầm hố rất trở ngại cho việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa sắp tới. Đề nghị UBND huyện quan tâm phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình hoặc chỉ đạo ngành liên quan có giải pháp khắc phục tạm thời để đảm bảo phục vụ việc đi lại cho người dân trong khi chờ đợi công trình hoàn thành.

- Đề nghị Công an huyện cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để hạn chế lưu lượng xe có trọng tải lớn tránh Trạm thu phí đi qua tuyến ĐT 578B thuộc các xã: Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Long, Triệu Hòa, Triệu Thành nhằm giảm nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người dân.

Trên đây là kết quả trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và một số kiến nghị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trình kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa VI./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND;
- Đại biểu HĐND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Các tổ chức CT-XH;
- BTT UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Trần Việt Dũng